



## เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

### เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี แนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อพิจารณาดูแล้วเป็นการปฏิบัติ ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า(พระพุทธศาสนา) ในชั้นพื้นฐานทั้งนี้หลักธรรม หรือคำสอนของศาสนาของศาสนาอื่นๆ ก็มีแนวทางมิได้ต่างจากพุทธศาสนา ดังนั้นคนไทยทุกคนทุกชนชั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดเชื้อชาติใดก็สามารถนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นวิถีปฏิบัติได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ กปร. ได้สรุปว่า เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงหลักการ 3 อย่างคือ

1. ความพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล
3. การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยมีความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม เป็นเงื่อนไขสำคัญในทางปฏิบัติ

เมื่อเข้าใจว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นี้เป็นหลักกรรมแล้ว เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาที่ยั่งยืนอยู่ได้  
ทุกที่ นำไปใช้ได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐโดยยึดหลักการ 3 ประการ ข้างต้น  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ได้ทุกระดับ แต่ทำไม ภาคการเกษตร จึงได้รับความสนใจนำปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปใช้มากกว่าสาขา การผลิตอื่นคำตอบ ก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน  
การพัฒนาเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงที่เห็นเด่นชัดมากที่สุดคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และในอดีต ภาคการเกษตรได้รับความสนใจน้อย  
ในการพัฒนาพระองค์จึงได้รับพระราชทาน "เกษตรทฤษฎีใหม่" เป็นการดำเนินการเริ่มแรกของการ  
ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอาจทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ได้เฉพาะเพื่อการ  
พัฒนาการเกษตรในชนบทเท่านั้น แท้จริงแล้ว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ ใช้ได้ทุกระดับ  
สาขา เมื่อเห็นวลี "เศรษฐกิจพอเพียง" จะเห็นคำสำคัญคำหนึ่ง "พอ" คำว่าพอสำคัญอย่างไร สำคัญ  
คือ เมื่อคนรู้จักพอเป็นการแสดงว่าคนผู้นั้นละความโลภได้ เป็นเบื้องต้น และเมื่อพอแล้ว ก็รู้จักแบ่งปัน  
รู้จักการให้และมีความสุขมากกว่าการรับ (และเมื่อตนเองพอแล้ว ก็รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ทั้งกำลังกาย  
กำลังทรัพย์สิน กำลังสติปัญญา) ซึ่งดูเหมือนเป็นการกระทำที่ง่าย แต่แท้จริงแล้วผู้ที่กระทำได้ต้องมีสติมั่นคง  
ในการโน้มน้าวจิตใจเข้ามาในจิตใจ ซึ่งเมื่อสามารถปฏิบัติได้ จนถึงระดับ ชุมชนแล้ว ชุมชนนั้นก็สามารถ  
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ได้มีผลเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าสังคมไทยทุกวันนี้บกพร่องความสุข  
ขาดความสงบ สันติหาได้น้อยจึงเกิดความหวั่นไหวของคนในชาติต่างคนต่างแข่งขัน ซึ่งความได้เปรียบ  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของตนเอง พรรคพวก บริษัท เกิดความหวาดระแวงแย่งอำนาจอันเป็นทางก่อให้เกิด  
ความหายนะ ต่อชาติบ้านเมืองหากคนในชาติยังมีสติหันมาดูคำว่า พอ บ้างก็จะสามารถทำให้ บ้านเมือง  
แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ได้มาก พลังอำนาจของชาติ ประกอบด้วย  
พลังอำนาจทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ พลังหรือกำลังอำนาจ  
ของชาติหากอ่อนลงด้านใดด้านหนึ่ง หากไม่ได้รับการแก้ไขก็จะจุดพลังอำนาจด้านอื่นๆ ให้อ่อนลงมาด้วย  
ทุกด้าน พลังอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นพลังอำนาจสำคัญด้านหนึ่ง ขณะนี้เศรษฐกิจของไทยกำลังถดถอย  
เข้าสู่วิกฤติสถานการณ์ วิกฤติของเศรษฐกิจครั้งนี้ ชาติจะอยู่รอดได้ด้วย การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เพียงแต่ขอให้ผู้นำชาติ อย่ามีความหวั่นไหวผู้นำในทุกระดับไม่หวั่นไหว หันมาสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจของครัวเรือนเศรษฐกิจชุมชน ความแข็งแรงของชุมชนป้องกันรากฐานของประเทศทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง และมีความสุข โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้อง เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาให้ทุกระดับชั้นก็จะทำให้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยประเทศไทยอย่างได้ผลดี